



**PHÁT HUY**  
**TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI**  
**GIA TĂNG CÁC CHỈ SỐ**  
**PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

**KHÁT VỌNG**

**TRÁCH NHIỆM**

**SÁNG TẠO**



## PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ GIA TĂNG CÁC CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Là những mục tiêu quan trọng của Trường Đại học Thủ Dầu Một trong năm 2024 nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện về giáo dục, nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành tư duy, kỹ năng và giải pháp bền vững cho sinh viên – những thế hệ lãnh đạo tương lai.

Về nghiên cứu và giảng dạy, nhà trường lồng ghép nội dung về phát triển bền vững vào các chương trình học; đẩy mạnh nghiên cứu các giải pháp bền vững trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và xã hội; nghiên cứu liên ngành về phát triển bền vững; kết nối với các doanh nghiệp và tổ chức xã hội để triển khai các dự án bền vững; hỗ trợ cộng đồng thông qua các chương trình giáo dục, y tế, và bảo vệ môi trường; triển khai các công trình xanh trong khuôn viên, nhà trường tại hai cơ sở Thủ Dầu Một và Bến Cát.



Ngay từ đầu năm 2024, để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho khối sinh viên trong tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương và Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tiến hành ký kết biên bản bàn giao doanh trại, cơ sở vật chất, thao trường và xác định trách nhiệm của hai bên trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên. Theo đó, hàng năm trường Đại học Thủ Dầu Một sẽ cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nhà đồng đội, nhà tình nghĩa,...

## TUỔI TRẺ THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT XUNG KÍCH VÌ CỘNG ĐỒNG

Năm 2024, các hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường Đại học Thủ Dầu Một đã diễn ra như thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới, cải tạo cảnh quan đô thị, hưởng ứng ngày “Chủ nhật xanh”, “Thứ bảy văn minh”. Ngoài ra, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã trao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tại nhiều địa phương với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng.



Lễ ra quân Xuân tình nguyện năm 2024



Đoàn khoa Kiến trúc phối hợp với Câu lạc bộ Văn nghệ của trường trao tặng quà cho em có hoàn cảnh khó khăn tại Bung Biền



Sinh viên ngành Kỹ thuật môi trường làm đẹp đường phố đón Tết.



Các chiến sĩ tình nguyện Trường Đại học Thủ Dầu Một thăm hỏi gia đình chính sách



Lễ ra quân chiến dịch hệ tình nguyện mùa hè xanh năm 2024



Đoàn công tác trao công trình “Thắp sáng đường quê” tại Tân Phú - Châu Thành - An Giang

## CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 3 BIÊN GIỚI NĂM 2024

Chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2024” đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa đến với các chiến sĩ và người dân tại vùng biên giới.



Đoàn công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một trao Công trình thanh niên “Ánh sáng biên cương” cho Đồn biên phòng Bù Đốp.

Đoàn công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một trao Thư viện sách cho Trường Tiểu học Thiện Hưng B gồm sách giáo khoa “Chân trời sáng tạo” từ lớp 1 đến lớp 5, truyện tranh, tập trắng, cặp và nhiều dụng cụ học tập khác.



Đoàn công tác Trường Đại học Thủ Dầu Một cùng với các chiến sĩ bộ đội Biên Phòng đến tham quan và chụp hình lưu niệm tại cột mốc biên giới số 65/16(2)